

Broomway, con đường đi biển 600 năm tuổi nổi tiếng ở biển Essex dẫn đến Foulness ở Anh, bây giờ là “con đường chót nh t n c Anh” vì đã có p đi sinh m ng c a trên 100 ng i trong nh u th k .



Con đường đi biển chót nh t n c Anh đã có p đi hàng trăm sinh m ng. nh: OD

Theo trang Oddity Central (Anh), trong lịch sử, vào thời Edward, Broomway bây giờ là "Doomway" (con đường chót nh t n c Anh). Lúc đó, đây là con đường duy nhất để đi biển đến Foulness. Con đường này xuất hiện từ năm 1419, là một lối đi biển kéo dài gần 10 km qua những bãi cát mềm mại và vùng bùn lầy. Khi nhìn qua, nh u ng i t ng r ng con đường này r t d di chuy n trong th i ti t t t, nh ng th c t , đây là con đường đ y r y nh ng nguy hi m.

Đã đi vào hàng ngũ người đi đường, các nhà chức trách đã phải dùng hàng chục chiếc cần gạt nước bơm vào bùn vỉa hè đường lên trục đường hai bên vỉa hè đi. Đây là bất ngờ của tên gọi Broomway - con đường chết.

Khi thời tiết rút xuống, hàng ngũ bãi cát và vũng bùn rộng lớn sẽ lộ ra, nhiều cây chết sẽ xuất hiện như một đường chết đen, đường vỉa hè này như một cảnh báo cho du khách biết thời điểm họ có thể bắt đầu hành trình xuyên biển. Vào thời điểm đó, Broomway trở thành tuyến đường chính để nông dân đưa sản phẩm từ hòn đảo đến chợ.

Tuy nhiên, khi đi trên con đường này trong sương mù hay mưa lớn, hàng chục chiếc cần gạt nước biển như một hoàn toàn không thể nhìn. Du khách sẽ phải đi một vỉa hè lộ nguy hiểm, hàng ngũ như đám phù phiếm sâu phủ đầy bùn hai bên con đường, lạc vào bãi cát lún có thể nuốt chửng chiếc xe đạp. Đó là lý do tại sao chiếc xe đạp đi qua Broomway trong điều kiện thời tiết xấu là một nguy hiểm.

Hay nếu muốn đi trên con đường Broomway không đúng thời điểm trong ngày, khi thời tiết ập xuống nhanh chóng, người đi bộ cũng sẽ rất khó để nhìn hàng ngũ. Lúc này, nước dâng cao tới chân người đi bộ và ngược lại, con đường sẽ bị ngập, khi cần hàng ngũ người đi bộ nhanh cũng khó thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người đi bộ chết đuối.

